

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๔/๓๐๗

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ (การปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๓๓๒๐

ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอเรื่อง การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ (การปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ) เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

๑. ขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับผิดชอบหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐให้เหมาะสมแก่กาลสมัย โดยไม่ต้องนำเสนอหลักสูตรให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบอีก แต่ให้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเป็นระยะ ทั้งนี้ ผู้ซึ่งจะผ่านการฝึกอบรมต้องมีผลงานวิชาการส่วนบุคคลเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานต้นสังกัด เผยแพร่ต่อสาธารณะในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วย

๒. ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพัฒนาวิธีการฝึกอบรมและพัฒนานักกฎหมายภาครัฐให้ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และอาจมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐจัดการฝึกอบรมนักกฎหมายภาครัฐในสังกัดของตนเองตามหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากำหนด ทั้งนี้ ผู้ผ่านการฝึกอบรมต้องได้รับการอนุมัติให้ผ่านการฝึกอบรมจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากำหนด เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพการฝึกอบรมความละเอียดถี่ถ้วนแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ เศรษฐศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

/นโยบาย...

นโยบายของรัฐบาล และบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งพัฒนาวิธีการฝึกอบรม เพื่อพัฒนานักกฎหมาย ภาครัฐให้ทันสมัย มีความสามารถในการมองภาพการพัฒนาประเทศในองค์รวม รวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนากฎหมาย จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ สำหรับค่าใช้จ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) ของผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนา นักกฎหมายภาครัฐดังกล่าว เห็นสมควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับงบประมาณ ในปีต่อ ๆ ไป ให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านการบริหาร

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๔๔๕

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๗๔๗๐